
เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๒๗ นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา 

 
 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์ และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับ 
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอ่ืนใด ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุชาติ   
ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได ้ดังนี้ 

 
 

กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
 ๑. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต  วิศรุตเวช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรี
รวมไทย  ถามนายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อน  
การตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

๒. กระทู้ถาม ของ นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคเพ่ือไทย 
 ประเด็นค าถาม คือ การเกิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ในโคและกระบือ มีวิธีการดูแลรักษา 
การป้องกันเบื้องต้นอย่างไร ในรายเกษตรกรที่ได้รักษาสัตว์ด้วยตนเองหายป่วยแล้วและกรณีสัตว์เสียชีวิต 
มีการเยียวยาให้เพ่ิมมากข้ึนได้หรือไม่ อย่างไร และในระดับอ าเภอมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จ านวนน้อยมากไม่เพียงพอ 
ต่อการท าหน้าที่ดูแลสัตว์ที่มีจ านวนมาก เป็นไปได้หรือไม่หากจะจ้างผู้จบปศุสัตว์ที่ก าลังหางานเป็นอาสาปศุสัตว์ 
เพ่ือช่วยออกไปดูแลเกษตรกรและสัตว์เลี้ยงและช่วยให้ลูกหลานมีงานท า 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ  

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๓ 
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม  



๒ 
 

- กรณีการเกิดโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) เป็นโรคอุบัติใหม่ ได้ด าเนินการประกาศเป็นภัยพิบัติ
ท าให้ อบต. อบจ. เทศบาล สามารถใช้งบประมาณในการดูแลสัตว์ป่วยได้ เช่น ไปซื้อยา สารกันแมลง โรคนี้มี
แมลงวัน เหลือบ ลิ้น ไร ยุง เป็นพาหะ ได้ท าการแยกสัตว์ป่วยออกจากคอกจากฝูง ให้ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์
อ าเภอลงพ้ืนที่ไปตรวจและให้ยารักษาตามอาการ พร้อมกับดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้าน และแจกสารกัน
แมลงเพ่ือก าจัดตัวพาหะให้หมดไป 

- กรณีค่าเยียวยาให้กับเกษตรกรจะได้น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการและน าเสนอกระทรวงการคลัง 
ซึ่งคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงอัตราค่าเยียวยา และยินดีอ านวยความสะดวกให้หากสมาคม/ชมรมต่าง ๆ ต้องการ 
จะจัดซื้อน าเข้าวัคซีนป้องกันโรคจากต่างประเทศ 

- กรณีการจ้างอาสาปศุสัตว์ ปัจจุบันมีอาสาสมัครทั่วประเทศแล้ว แต่จะท าเพ่ิมให้มีลักษณะ
เช่นเดียวกับ อสม. ให้มีในจังหวัดที่ประสบภัยก่อนอีก ๑ หมื่นอัตรา ระยะว่าจ้าง ๖ เดือน หรือ ๑ ปี จะใช้เงิน
จากงบกลางหรืองบเงินกู้ และจะขอให้กระทรวงมหาดไทยเปิดอัตราในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกต าบล/ 
เทศบาล ต้องมีการสอบบรรจุสัตวแพทย์ 

๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวแนน บุณย์ธิดา  สมชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี  
พรรคประชาธิปัตย ์
 ประเด็นค าถาม คือ กรณีโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ในโค กระบือ มีการน าเข้าวัคซีน ๒ Lot 
จ านวน ๓๖๐,๐๐๐ โดส มีหลักเกณฑ์การกระจายวัคซีนอย่างไร ส าหรับ Lot แรกท่ีน าเข้ามาแล้วกระจายไปยัง
จังหวัดใดบ้าง จ านวนเท่าใด ใช้หลักเกณฑ์อย่างไร มีโครงการจะจัดซื้อเพ่ิมอีกหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากยังไม่
เพียงพอต่อจ านวนโคและกระบือ ในอนาคตไทยจะมีศูนย์วิจัยเพ่ือผลิตวัคซีนหรือยารักษาโรคนี้เองหรือไม่ อย่างไร 

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ 
 - วัคซีนที่น าเข้าเป็นวัคซีนป้องกันโรค ในการกระจายมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา มีอธิบดี 
กรมปศุสัตว์เป็นประธาน อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร และสมาคมต่าง ๆ เกณฑ์
พิจารณาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งเกิดโรคแล้วไม่ให้กระจายออกไป พ้ืนที่รอบข้างที่มีรัศมี ๑๐-๒๐ กิโลเมตร 
 - การจัดซื้อเพ่ิมเพ่ือให้เพียงพอ ภาคเอกชนสามารถจัดหาสั่งซื้อเองได้หากไม่ต้องการรอหรือ 
รับส่วนแบ่งจากกรมปศุสัตว์ซึ่งทางกรมจะอ านวยความสะดวกในการจัดซื้อให้ และหากต้ องการบริจาค 
กรมก็ยินดีรับ และขอให้ อย. ใช้ช่องทางพิเศษเพ่ือให้ทันกับเหตุการณ์ปล่อยวัคซีนไปสู่พ้ืนที่ 
 - กรมปศุสัตว์มีโรงวัคซีนแล้ว เมื่อมีโรคนี้เกิดขึ้นก็จะได้ใช้งบประมาณเพ่ือพัฒนา จัดหาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และได้มีการน าเชื้อไปเพาะแล้วจะเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม จากนั้นจะน าไปทดสอบว่ามีประสิทธิภาพ 
เต็มที่หรือไม่ ต่อไป 
 

กระทู้ถามท่ัวไป 
๑. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎ  จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย  

เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ถามรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินโครงการ (One Map) 
นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ถามนายกรัฐมนตรี 
 ประเด็นค าถาม คือ การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินหรือป่าไม้ มีก าหนดเสร็จแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่ล่วงเลยมานานแล้ว 
มีความคืบหน้าอย่างไร จะด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด 

 พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ โครงการ One Map ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการตั้งคณะกรรมการก าหนด
หลักเกณฑ์การปรับปรุงพ้ืนที่แนวเขต รวมทั้งข้อสังเกต และคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในเดื อนธันวาคม ๒๕๖๑ 
โครงการนี้มีผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ ๕ กระทรวง ๙ หน่วยงาน ซึ่งจะต้องน าไปด าเนินการตามหน้าที่ กฎหมาย  
และตามแต่ละประเภทที่ดิน ให้มีการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐให้ถูกต้องตรงกันและให้เห็นชอบร่วมกันก่อน  
จากนั้นจึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบรับรองแนวเขตอีกครั้งหนึ่ง ต่อมา เดือนเมษายน ๒๕๖๒  
คณะรัฐมนตรีได้มอบการแก้ไขปัญหาเรื่องของที่ดินและเรื่อง One Map ให้ไปอยู่ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กล่าวคือเป็นมติ คทช. ที่จะไปด าเนินการ และเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธาน คทช. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาด าเนินการ ๙ คณะ อนุกรรมการทั้ง ๙ คณะนี้จะด าเนินการ 
รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพ เมื่อด าเนินการตรวจสอบแล้ว
จะเสนอให้ คทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับรองเส้นแนวเขตต่อไป  
โดยได้ตรวจสอบไปแล้ว ๑๑ จังหวัด จาก ๔๔ จังหวัด ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๓. กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้ารายย่อย 
นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
 ประเด็นค าถาม คือ ผู้ค้ารายใหญ่และผู้ค้ารายย่อยได้กระท าละเมิดลิขสิทธิ์และรับโทษในอัตรา 
ที่เท่ากัน แต่ผู้ที่ถูกจับกุมส่วนมากจะเป็นผู้ค้ารายย่อยและได้รับโทษไม่แตกต่างกับผู้ค้ารายใหญ่ ท าให้เกิ ด 
ความไม่เป็นธรรม เกิดกระบวนการหากินกับการละเมิด ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จะมีแนวทาง 
การแก้ไขกฎหมายให้เป็นธรรมมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายมีมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือ 
ประชาชนผู้ค้ารายย่อยหรือไม่ อย่างไร  

 นายสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ 
 - ได้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยแก้ไขปรับปรุงอัตราโทษ 
ในมาตรา ๗๐/๑ ซึ่งเป็นโทษส าหรับความผิดฐานละเมิดข้อมูลการบริการสิทธิและความผิดฐานละเมิดมาตรการ
ทางเทคโนโลยี เพ่ือให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจก าหนดโทษให้สอดคล้องกับพฤติการณ์ และระดับความร้ายแรง
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ของการกระท าความผิด หากผู้ค้ารายย่อยถูกด าเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจก าหนดโทษ 
ที่เหมาะสมได ้เช่น ศาลอาจลงโทษปรับเพียงเล็กน้อย 
 - มาตรการแก้ไขปัญหาการแอบอ้างการรับมอบอ านาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยเปิดให้ตัวแทนต้อง 
ขึ้นทะเบียนและตรวจสอบได้จาก QR Code ของบัตรตัวแทน และทุกปัญหาสามารถโทรสอบถามที่สายด่วน 
เบอร์ ๑๓๖๘ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะอ านวยความสะดวก โดยประสานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้ด าเนินการต่อไป 
 

กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
ในระหว่างเวลา ๑๒.๒๗ – ๑๓.๕๔ นาฬิกา ณ ห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย  โพธิ์สุ  

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ท าหน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม และได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ ตามล าดับ คือ 

๑. กระทู้ถาม เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาดอกไม้ – บ้านโคกสีนวล ต าบลบงใต้ 
อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายที่จะขยายไฟฟ้าแรงสูงเพ่ือให้ความช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่  
๒ หมู่บ้าน ระยะทาง ๖ กิโลเมตร ได้หรือไม่ อย่างไร 

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ จากการส ารวจ ในพ้ืนที่ของ ๒ หมู่ คือบ้านนาดอกไม้กับบ้านโคกสีนวล 
เป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรกระจายอยู่ตามรายทางจ านวนทั้งสิ้น ๑๗ ราย ราษฎรยังไม่เคยยื่นขอไฟฟ้ากับเขตไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจจะตกส ารวจ ฉะนั้น จะต้องมีการขอจากชาวบ้านด้วย เมื่อมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน 
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบแล้ว จะเร่งรัดด าเนินการพิจารณาอนุมัติเข้าท าการขยายเขตไฟฟ้า โดยใช้
โครงการขยายเขต ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ส าหรับบ้านนาดอกไม้ ไม่มีปัญหาในการด าเนินการ ส่วนบ้านโคกสีนวล 
มีปัญหาที่ค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อครัวเรือนเกินเพดานที่ก าหนดไว้ แต่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจจะพิจารณา
งบประมาณที่เหลือจ่ายในโครงการด้านการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ มาอุดหนุนก็ได้ 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้า และประปา จากเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายพิจารณากิจการไฟฟ้าสัมปทานกองทัพเรือซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
การให้บริการไฟฟ้าแก่พ่ีน้องประชาชนอ าเภอสัตหีบ และ East Water เข้าลักษณะระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนการปกครองท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม ่อย่างไร 
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 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรณีไฟฟ้าในพ้ืนที่สัตหีบ การไฟฟ้าอยู่ในความรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้า
สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การด าเนินการโครงสร้างไฟฟ้า การซื้อไฟจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต การน ามาจ าหน่าย 
ให้กับประชาชนเป็นสิทธิของกิจการไฟฟ้าฯ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายสัมปทานกับกระทรวงพลังงานจากวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ มีอายุถึง ๒๕ ปี จึงไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการอย่างใดได้ กรณีน้ าประปาในพ้ืนที่สัตหีบ การประปาส่วนภูมิภาคให้ East Water หรือบริษัท
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าภาคตะวันออกมหาชนเป็นผู้ด าเนินการ ซึ่ง East Water อยู่ภายใต้ก ากับของการประปา 
ส่วนภูมิภาค สาขาประปาพัทยาเป็นผู้ดูแล ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสามารถตั้งงบประมาณในการขยาย
เขตงานจากงบประมาณของตนเองได้   

๓. การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบสะพานข้ามแม่น้ าแม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาล 
เมืองบ้านโป่งกับเทศบาลต าบลเบิกไพร 

นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

ประเด็นค าถาม คือ สะพานข้ามแม่น้ าแม่กลองอยู่ในความรับผิดของหน่วยงานใด มีแนวทาง
แก้ปัญหาการทับซ้อน ความช ารุดบกพร่อง การซ่อมแซม และเยียวยาความเสียหาย อย่างไร 

 พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ สะพานดังกล่าวชื่อสะพานค่ายหลวง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 
ชนบท กระทรวงคมนาคม ซึ่งผู้แทนกรมทางหลวงชนบทได้ชี้แจงว่า เส้นทางและสะพานต่าง ๆ จะมีมาตรฐาน
ในการบ ารุงรักษา เช่น มีการตรวจสภาพประจ าปี เป็นต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการทาสีปรับปรุงสะพาน  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนงานที่จะซ่อมบ ารุงผิวทางบนสะพาน 

๔. การสร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม บริเวณบ้านนาถ่อน ต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร 

นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม   
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเด็นค าถาม คือ มีนโยบายหรือแนวทางที่จะลดปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
หรือสร้างฝายชะลอน้ าหรือไม่ อย่างไร  

 นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น 
ผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ แม่น้ าสงครามมีลักษณะเป็น flood และลาดชัน การสร้างฝายมีประโยชน์
อย่างมาก ต าบลนาถ่อนอยู่ต้นน้ าของแม่น้ าสงครามในเขตของจังหวัดสกลนครมีฝายชะลอน้ าแล้ว จ านวน ๕ ฝาย  
การสร้างฝายที่บ้านนาถ่อนจะเป็นตัวที่ ๖ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมชลประทานจะได้ออกไปส ารวจ 
ศึกษารูปแบบการสร้างฝาย ประเมินค่าใช้จ่าย และประชาคม จากนั้นจะได้น าไปตั้งของบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป เนื่องจากขอตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ทันแล้ว 
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๕. กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างถนนหลายเส้นทาง รองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) 

นายสะถิระ  เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประเด็นค าถาม คือ มีแนวทางหรือแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบจาก
โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๒ หมายเลข ๓ ทางลอดทางแยกตัดจุดทางหลวง กม.๑๐ หรือไม่ 
อย่างไร ระยะทางการก่อสร้างหลายกิโลเมตรมีชุมชนทั้งสองฝั่งหลายแหล่ง มีแผนการติดตั้งสะพานลอยเพ่ือ
ความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร 

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ กรมทางหลวงไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
โดยได้ก าชับผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างตลอดระยะเวลาให้แก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งในเรื่องการติดตั้ง
ไฟแสงสว่าง การระบายน้ าช่วงฝนตกหนัก และเรื่องฝุ่น ส าหรับการติดตั้งสะพานลอยคนข้ามและจุดกลับรถ 
เส้นทางนี้มีระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร ได้เตรียมแผนท าจุดข้ามสะพานลอยทั้งหมด ๘ แห่ง จุดกลับรถ ๒๐ แห่ง 
ตกประมาณ ๘๐๐ เมตรถึง ๑.๕ กิโลเมตรจะมีจุดกลับรถ ๑ แห่ง ส่วนจุดสร้างสะพานลอย เบื้องต้นอยู่หน้า
สถานศึกษาทุกจุด การก าหนดจุดยังสามารถขยับเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของจ านวนคนข้าม แต่ทั้ง
การท าสะพานลอยต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ทั้ง ๒ ฝั่ง และชุมชนละแวกนั้นด้วย 

๖. ขอให้เร่งส ารวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐ ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ 
ถึง กม. ๒๐+๐๐๐ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องทางจราจรโดยเร่งด่วน 

นายสรวุฒิ  เนื่องจ านงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประเด็นค าถาม คือ ทางหลวง ๓๓๔๐ ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม.  
๒๐+๐๐๐ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีการใช้เดินทางและขนส่งจ านวนมาก ท าให้เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง มีนโยบายและแผนงานในการขยายช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร หรือไม่ อย่างไร เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว 

 นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ เส้นทางหลวงดังกล่าว กรมทางหลวงได้ปรับปรุงเป็นขนาด ๖ ช่องจราจร  
ช่วงที่เป็นชุมชนคือบริเวณแยกหนองเสม็ด บริเวณอ าเภอบ่อทอง ระยะทางประมาณ ๒.๘ กิโลเมตร ยังเหลืออยู่
อีกประมาณ ๑๗.๒ กิโลเมตรที่ยังเป็น ๒ ช่องจราจร ได้สั่งการไปให้ทางกรมทางหลวงเร่งส ารวจออกแบบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะให้กรมทางหลวงเสนอของบจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าการ
ส ารวจและออกแบบ และอาจจะขยายถนนเป็น ๔ ช่องการจราจร ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป 
 
 
 

 



๗ 
 

 
 

๑. การพิจารณาของวุฒิสภา  
๑) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จ านวน ๓ ฉบับ 

คือ 
(๑.๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(๑.๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

(๑.๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๔ ได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒) การพิจารณารายงาน 
(๒.๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์  

๒๕๖๔ ได้พิจารณารายงาน จ านวน ๒ เรื่อง คือ 
(๒.๑.๑) พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 

การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... 
(๒.๑.๒) (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

(๒.๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 

(๒.๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ ได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๓) 

๒. รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ วรรคสี่ และข้อ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบข้อ ๑๐๕ วรรคสี่ จ านวน ๑๗ ฉบับ  

๑) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. ค าสั่ง คสช.  
และค าสั่งหัวหน้า คสช. ศึกษากรณีการด าเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจ ากัดเสรีภาพการแสดงออกและ
การจ ากัดเสรีภาพสื่อมวลชน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

๒) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ในชั้นสอบสวน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

๓) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
ของคนในชาติ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม  



๘ 
 

๔) รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

๕) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืน 
กระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทา งป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ 

๖) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน 

๗) รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

๘) รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาด
หรือโรคติดต่อในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

๙) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ 

๑๐) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาค าสั่ง
ไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย  การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 

๑๑) รายงานผลการปฏิบัติตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๒) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 
สาธารณภัย 

๑๓) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา 

๑๔) รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

๑๕) ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและ
คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์  
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

๑๖) ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน 

๑๗) รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 



๙ 
 

๓. ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายเวลาการพิจารณาศึกษา   
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๖ วรรคสอง จ านวน ๑๗ คณะ ดังนี้ 

๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง 
และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรม 
สาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม 
๒๕๖๔ 

๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔  
และอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ และอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บ าบัด  
ยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง
ดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ  
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๗) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตติ เพ่ือพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ออกไปอีก ๖๐ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และอีก ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๘) คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน ๒ เรื่อง คือ 
(๘.๑) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ ออกไปอีก ๖๐ วัน 

นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
(๘.๒) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษา ตรวจสอบ และติดตามการด าเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง 

ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา และ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๓ 
เมษายน ๒๕๖๔ และอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

๙) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ขอขยายระยะเวลา  
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



๑๐ 
 

๑๐) คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน ๒ เรื่อง คือ 

(๑๐.๑) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ 
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

(๑๐.๒) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้ 
ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๑) คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ เพ่ือพิจารณา
ศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ ามัน ให้เป็นระบบและยั่ งยืน ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๒) คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ จ านวน ๒ เรื่อง คือ 
(๑๒.๑) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่ 

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ 
(๑๒.๒) ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา

และผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๑๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

ภาคใต้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ 
๑๔) คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ เพ่ือพิจารณา

ศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนา การท่องเที่ยวของประเทศไทย ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่ 
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ 

๑๕) คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา 
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหาร 
จัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน  
นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๑๗) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ ามันอย่างเป็นระบบ  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรม 
สาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา ออกไปอีก ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  
๑๒๐ วัน 
  



๑๑ 
 

๕. ค าสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ ฉบับ คือ 
๑) ค าสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

จริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
๒) ค าสั่งคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งประธานอนุกรรมการ  

และรองประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
ที่ประชุมรับทราบ 

๖. การแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และการตรวจสอบ 
การประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินส าหรับปี ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของท่ีประชุมได้อนุญาตให้ นางเกล็ดนที  มโนสันติ์ รองผู้ว่าการตรวจเงิน 
แผ่นดิน และผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
แห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม 

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได ้เช่น 
- จากการตรวจสอบงบการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน กสทช. ได้น าส่ง

รายได้แผ่นดินขาดไปเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท มีการด าเนินการอย่างไรต่อไป 
- กรณี การที่ส านักงาน กสทช. ถูกปรับจากคดีฟ้องฐานความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่กว่า ๑.๙ ล้านบาท  

ปัจจุบันไดจ้่ายไปแล้วหรือไม่ และมีการด าเนินการอย่างไรต่อไป 
- การจัดซื้อจัดจ้าง มีส่วนน้อยมากที่ใช้วิธีแบบทั่วไป หรือ e-Bidding หรือ e-Market ส่วนมากใช้

วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าตกลงราคา ส านักงาน กสทช. มีการปรับปรุงความโปร่งใสในเรื่องของ
การจัดหาพัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ิมเติมอย่างไร หรือไม่  

รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า 
- การบริหารงบประมาณของ ส านักงาน กสทช. กรณีเงินเหลือจ่ายแต่ละปีมีจ านวนมากเนื่องมาจาก 

เป็นงบที่ไม่ได้ใช้จ่ายตามแผน หรือเป็นเงินกันเหลื่อมปีที่กันไว้ ๑ ปี หรือ ๒ ปีงบประมาณก่อน แต่เพ่ิงมาด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณปัจจุบันเพราะบางกิจกรรมมีเงื่อนเวลาและต้องใช้บุคลากรในการด าเนินงานจึงต้องกันเหลื่อม
ทุกปีงบประมาณ 

- กรณีรายได้แผ่นดินรอน าส่ง เนื่องจากตัวเลขทางบัญชีกับตัวเลขจากการวิเคราะห์มีความขัดแย้งกัน  
แต่ในตัวเม็ดเงิน ส านักงาน กสทช. ได้น าส่งกระทรวงการคลังครบถ้วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว 

- กรณีคดีความ เป็นเรื่องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคดีความเหล่านั้นอยู่ระหว่างด าเนิน
กระบวนการทางศาล ยังไม่มีค าพิพากษาใด ๆ 

- กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นช่วงคาบเกี่ยวของ 
การเปลี่ยนผ่านระหว่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ท าให้มีวิธีการที่เกิดจาการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งจะใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ก าหนดไว้แล้ว
และเป็นวงเงินไม่สูง ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การจัดท า TOR การค านวณราคากลาง เป็นต้น 
เมื่อพบข้อผิดพลาดได้ด าเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป อย่างไรก็ดี การจัดซื้อจัดจ้างของ ส านักงาน กสทช.  



๑๒ 
 

ได้ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาด สตง. จะแจ้งความผิดและด าเนินการ
ตามกระบวนการของกฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการคลังการเงินของรัฐ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๗. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๘. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม  
ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ
ส านักงานประกันสังคม และผู้แทนจากส านักงานประกันสังคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม 

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได ้เช่น 
- การเลื่อนส่งเงินสมทบช่วงวิกฤติโรคระบาดโควิด มีผลกระทบต่อเงินของกองทุนประกันสังคม

อย่างไรบ้าง  
- การเปลี่ยนสถานภาพของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

(มหาชน) จากการเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชน ทั้ง ๒ แห่งนี้จะต้องมีการจ่ายเงินให้กับประกันสังคมด้วย
หรือไม่ และการจ่ายนี้มีผลตั้งแต่เม่ือไร 

-- สถานประกอบการจ่ายเงินสมทบเป็นเช็คธนาคารแต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้  ท าให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่ายอดเงินสมทบสูงกว่าเกิดจากเหตุใด มีการแก้ไขหรือไม ่อย่างไร 

- การน าเงินกองทุนไปลงทุนของส านักงานประกันสังคม สามารถเปิดเผยว่าถือสินทรัพย์ประเภทใด 
และเป็นสัดส่วนเท่าใดให้ผู้ประกันตนทราบได้หรือไม่ อย่างไร 

รองเลขาธิการส านักงานประกันสังคม และผู้แทนจากส านักงานประกันสังคม ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
- กรณกีารลดอัตราเงินสมทบหรือเพ่ิมประโยชน์ทดแทนทุกกรณแีละทุกครั้ง ได้มีการค านวณทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยและประเมินสถานะกองทุนทุกครั้ง ว่ากองทุนจะต้องมีเสถียรภาพทางการเงิน และมีเงิน
เพียงพอเป็นสภาพคล่องเสมอ แล้วจึงจะลดหรือเพ่ิม  

- กรณีในการที่เปลี่ยนสถานภาพของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) ทั้ง ๒ หน่วยงานนี้ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงานประกันสังคมเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่วันที่ได้มี
การเปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทเอกชน 

- กรณีผลกระทบจากโรคระบาดโควิด อยู่ระหว่างด าเนินการร่างกฎหมายเพ่ือแก้ไขให้น าเงินชราภาพ 
มาใช้ล่วงหน้า หรือน าไปค้ าประกัน หรือการขอเลือกรับบ าเหน็จหรือบ านาญได้  

- กรณีเช็คลูกหนี้ขัดข้อง ส านักงานประกันสังคมได้ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขในรายละเอียดแล้ว 
ซ่ึงเป็นรายละเอียดประกอบและได้แจ้งให้ทาง สตง. ทราบเรียบร้อยแล้ว 

- การลงทุนของส านักงานประกันสังคม ยอดเงินของกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นปี ๒๕๖๒  
มีเงินลงทุนอยู่ ๒.๐๙ ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนการลงทุนแบ่งเป็น ๑) สินทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์มั่นคงสูงร้อยละ ๘๑  
๒) หลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ ๑๙  ๓) การลงทุนในหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือรีต (REIT) ในประเทศไทย 



๑๓ 
 

ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ ๑ ของพอร์ต (Port) การลงทุน  ๔) การลงทุนในกองทุน
ว่างงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ มีเงินลงทุนจ านวน ๑๕๘,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งอาจลดลงไปบ้างเนื่องจาก 
ต้องจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและยังคงต้องจ่ายต่อเนื่อง ทั้งนี้ ยอดเงินทั้งหมดของ
กองทุนประกันสังคมมีจ านวนกว่า ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่มากพอต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ 
ได้อย่างไม่มีปัญหาใด รวมถึงมีเงินส ารองสภาพคล่องไว้กว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ที่สามารถช าระเงินให้แก่
ผู้ประกันตนได้ทุกเมื่อ 

ที่ประชุมรับทราบ 

๙. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๑๐. รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางสาวนารถนารี  รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ  
และผู้แทนจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได ้เช่น 
- หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ในส่วนของสินเชื่อทั่วไปและสินเชื่อที่เป็นนโยบาย

ของรัฐ (PSA : Public Service Account)) มีสัดส่วนจ านวนเท่าไร  
- ขอทราบรายละเอียดในเบื้องต้นของสัญญา CCS (Cross Currency Swap) ที่เป็นคดีความ 

ซ่ึงธนาคารถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีผิดสัญญา 
- ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ธนาคาร SME D Bank ในฐานะเจ้าหนี้ของภาครัฐ รอการชดใช้

หรือชดเชยความเสียหายตามมาตรา ๒๘ ของกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ จ านวนเท่าไร อย่างไร 
และได้รับงบจากเงินกู้เพ่ือน าไปช่วยเหลือเยียวยา SMEs หรือไม่ อย่างไร 

กรรมการผู้จัดการ ตอบช้ีแจง สรุปได้ว่า  
กรณี NPLs ปัจจุบันธนาคารให้สินเชื่อวงเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท โดยช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา มีสินเชื่อ 

เฉลี่ยอยู่ที่กว่า ๒ ล้านบาท ผลที่ตามมาในความอ่อนแอของผู้ประกอบการท าให้มี NPL เกิดขึ้น ธนาคารได้มี
การปรับปรุงแก้ไขด้วยการผ่อนปรนหรือปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
NPL ของสินเชื่อที่เป็นนโยบายของรัฐ อยู่ที่ ๒,๙๔๔ ล้านบาท สินเชื่อทั่วไปอยู่ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งเป็นหนี้เก่าที่มีปัญหาและยังแก้ไขไม่ได้ก่อนปรับวงเงินสินเชื่อเป็น ๑๕ ล้านบาท รวมเป็น ๑๗,๐๐๐ ล้านบาท 
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีประเด็นในเรื่องของสงครามการค้า Supply Chain ต่าง ๆ NPLs สูงขึ้นเป็น
๑๙,๕๕๕ ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อที่เป็นกลุ่ม PSA อยู่ที่ประมาณ ๒,๐๘๗ ล้านบาท และเป็นสินเชื่อทั่วไป 
๑๕,๕๓๐ ล้านบาท 

กรณีคดีความสัญญา CCS เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ธนาคารได้มีการกู้เงินต่างประเทศเมือ่ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขณะนั้นได้กู้เงินในสกุลดอลลาร์ ต่อมาเกิดข้อขัดแย้ง และมีการฟ้องเป็นคดีความตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  
เป็นต้นมา ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้ธนาคารชนะคดี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ศาลอุทธรณ์ได้กลับ
ค าพิพากษาศาลชั้นต้น ธนาคารจึงต้องตั้งส ารองเพ่ิมเติมอีกให้เต็มตามฟ้อง จ านวน ๒,๘๐๐ ถึง ๒,๙๐๐ ล้านบาท  



๑๔ 
 

จะเห็นว่าในงบการเงินในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส ารองตรงนี้เพ่ิมเติมเข้าไปอยู่ที่ ๔,๗๕๑ ล้านบาท ส่งผลให้ธนาคาร 
มีผลขาดทุนเป็น ๕,๘๕๘ ล้านบาท เพ่ือรอฟังผลค าพิพากษาของศาลฎีกาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  

กรณีเจ้าหนี้รอการชดใช้หรือชดเชยความเสียหาย ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ธนาคารเข้าไปช่วยเหลือ 
ผู้ประกอบการตามมติของคณะรัฐมนตรี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน มียอดเงินจ านวน ๒,๖๐๐ ล้านบาท  
คิดดอกเบี้ยในอัตราต่ ากว่าทั่วไป ขอในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นโครงการต่อเนื่อง มี ๔ โครงการ คือ 
๑) โครงการฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยปี ๒๕๖๐ ขอเป็นปีสุดท้าย ๒) โครงการ SMEs Transformation Loan 
เป็นโครงการที่ช่วยผู้ประกอบการเพ่ือสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยที่ถูกในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ๓) โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการที่รัฐเข้ามา Subsidize อัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการอัตราร้อยละ ๒  
๔) โครงการ Extra Cash เป็นโครงการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากโควิดปีที่แล้ว จะเป็นการชดเชย 
รับความเสียหายไม่ใช่ชดเชยเป็นตัวเงินส่วนต่างดอกเบี้ย 

ที่ประชุมรับทราบ  

๑๑. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นายวิชัย  ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.  
และผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมชี้แจงต่อท่ีประชุม 

มีสมาชิกฯ อภิปราย สรุปได้ เช่น 
- องค์การ UNODC แถลงข่าวมีความห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ 

เมตแอมเฟตามีน (Methamphetamine) มีมูลค่าการจับกุมรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท ป.ป.ส. จะมีการแถลงการ
แสดงเหตุและผลหรือจะมีกระบวนการจัดการอย่างไร 

- ขอรายละเอียดเกี่ยวกับการมีข่าวเรื่องการส่งยาเสพติดออกจากประเทศไทย ยาเสพติดของกลาง 
มีการด าเนินการอย่างไร  

เลขาธิการ ป.ป.ส. ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
- กรณีมูลค่าการจับกุมรวม ๑.๙ ล้านล้านบาท ตามที่องค์การ UNODC แถลงข่าว เป็นมูลค่ารวม

ของยาเสพติดที่ผลิตจากแหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าและกระจายไปทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย
ประเทศเดียว ส่วนในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าเป็นบริเวณชายขอบหรือตะเข็บของประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็น 
เขตพ้ืนที่ของชนกลุ่มน้อยที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการใด ๆ ได้  

- กรณีประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านยาเสพติดไปยังต่างประเทศ ในการจัดการการลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติด หลังจากเกิดโควิดผู้ค้ายาเสพติดใช้วิธีการส่งทางพัสดุภัณฑ์ ป.ป.ส. มีหน่วยประกอบก าลัง
ท างานร่วมกัน เช่น หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยาน หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าเรือ กองบัญชาการ 
ต ารวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นต้น อีกทั้ง 
มีการประสานกับต ารวจของประเทศปลายทางเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเอง มีการปฏิบัติงานตลอด 
๒๔ ชั่วโมง มีการจับกุมอยู่ตลอดเวลา มีการขยายผลต่อเนื่องท าให้ทราบขบวนการเครือข่ายปรากฏว่ากลุ่มที่
ลักลอบล าเลียงขนมี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ เป็นกลุ่มคนผิวด าพวกแอฟริกันตะวันตก กลุ่มที่ ๒ เป็นกลุ่มประเทศ



๑๕ 
 

ปลายทางเข้ามาด าเนินการเอง บินเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยและท าการลักลอบขนเอง กลุ่มที่ ๓ กลุ่มคนไทย 
กับพ่ีน้องชนเผ่าร่วมมือกัน ทั้ง ๓ กลุ่ม เป็นกลุ่มหลักท่ีท าการสืบสวน 

- กรณีการท าลายยาเสพติดของกลาง มีการท าลายอย่างน้อยปีละครั้ง ในการจัดเก็บเป็นไปตาม
ขั้นตอนและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันด าเนินการไม่ให้หลุดออกไปได้ ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ท าลายได้เมื่อ
ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษา อย่างไรก็ดี ป.ป.ส. ได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่มีการตรวจยึด 
ของกลางได้ ท าการตรวจพิสูจน์และใช้ผลพิสูจน์นี้ให้ท าลายยาเสพติดของกลางทันที หากกฎหมายฉบับนี้ผ่าน
จะไม่มียาเสพติดที่ต้องเก็บรักษาไว้และเป็นการลดปัญหาพ่ีน้องประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าอาจมีการน าไปใช้ 

ที่ประชุมรับทราบ 

 
 

 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๒ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) จ านวน ๑๓ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๘ วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๑๙ วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๒ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๔ วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๖ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๗ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๘ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
 
 
 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม  



๑๖ 
 

 
 
 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชก าหนด ๓ ฉบับ  
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายยุทธนา  โพธสุธน เป็นกรรมาธิการ แทน นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... แทนต าแหน่งที่ว่างลง ๑ ต าแหน่ง 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายบุญเลิศ  เหลียงกอบกิจ เป็นกรรมาธิการ แทน นายสุทัศน์   
สิวาภิรมย์รัตน์ 

๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนต าแหน่งท่ีว่างลง 
๑ ต าแหน่ง 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายยุทธนา  โพธสุธน เป็นกรรมาธิการ แทน นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ์ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๓ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ  


